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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๕  การประชมุคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ประจําป ๒๕๖๓ 

อาจารย ดร.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  แจงที่ประชุมวาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ไดกําหนดใหมีการ
ประชุมเปนประจําทุกปโดยการหมุนเวียนสถานที่ประชุมไปท่ัวประเทศ  ซึ่ งนายพรชัย จุฑามาศ  
รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และ ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ 
เจริญทรัพย รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝายวิชาการ และปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
อพ.สธ.  จะมีการประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนในชวงเชาของวันที่ ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  
ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันในเรื่องเวลา  สํานักพระราชวังจึงไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๓ ในวันที่ ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยแมฮองสอน   ดังนั้น  จึงขอความเห็นที่ประชุมเพ่ือกําหนดวิธีการประชุม  ดังนี ้

๑. คณะกรรมการทุกทานเดินทางไปประชุม ณ วิทยาลัยแมฮองสอน  พรอมท้ังกําหนดใหมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสัญจร ณ จังหวัดแมฮองสอน  หรือ 

๒. จัดการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) ระหวางหองประชุมวิทยาลัย
แมฮองสอน กับหองประชุมอาคารอํานวยการและบริหารกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ศูนยแมริม  
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวมีความเห็นวา  ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีศกัยภาพเพียงพอทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
ดังนั้นการประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference)  จะมีความเหมาะสมในหลายดาน  รวมถึง
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปยังจังหวัดแมฮองสอนดวย  ทั้งนี้  ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาแจงเพิ่มเติมวาไดประชุมรวมกับผูเก่ียวของเพื่อหารือแนวทางและความพรอมในการจัดการประชุม
ทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference)  แลว  โดยสรุปคือมีความพรอมเพียงพอในเรื่องระบบดังกลาว  และ
จะมีการทดสอบระบบกอนใชงานจริงอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณแบบตอไป 

 
 
 
 
 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป 



มติที่ประชมุ    
๑. เห็นชอบใหจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๓ ในวันที่ ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ น. ดวยวิธีประชุมทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) ระหวาง 
หองประชุมวิทยาลัยแมฮองสอน กับหองประชุมอาคารอํานวยการและบริหารกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 

๒. มอบผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ดําเนินการเรื่องการจัดการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ประจําป ๒๕๖๓ ในวันที่ ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

๓. มอบผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาประสานดําเนินการเรื่องระบบการประชุม
ทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) ระหวางหองประชุมวิทยาลัยแมฮองสอน  กับ
หองประชุมอาคารอํานวยการและบริหารกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ศูนยแมริม  

 
 

นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส 
 (นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


